



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้จัดทำ “ร่าง” แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากแผนฯ ๑๑ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยคงยึดถือปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยมของมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากแผน ๑๑ และยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ ๑๕ ปี เป็นหลัก โดยได้แยกแผนการพัฒนาออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) แผนการพัฒนาเชิงรุก ๒) หลักการในการขับเคลื่อนแผน และ ๓) แผนพัฒนาตามภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ซึ่งในการพัฒนางานแต่ละด้านจะประกอบด้วยเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ที่มาจากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตจะได้ใช้กรอบคิดและกลยุทธ์การพัฒนาเหล่านี้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยจะมีการพิจารณาเนื้อหารายละเอียด และโครงการเพื่อขับเคลื่อนแต่ละเป้าประสงค์/กลยุทธ์ ในแต่ละปีงบประมาณต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษา และงานวิจัย ควบคู่ไปกับแผนฯ ระยะที่ ๑๒ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. ควรตั้งเป้าหมายด้านสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติให้ชัดเจน โดยเฉพาะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกพูด อ่าน เขียน อยู่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอาจารย์ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ Road map ของมหาวิทยาลัยต้องระบุวิสัยทัศน์และนโยบายด้านนานาชาติให้ชัดเจนด้วย

๓. ควรให้ความสำคัญและศึกษาแนวทางเกี่ยวกับ STEM Education ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ไว้ด้วยกัน โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน หรืออาจพิจารณาจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการและเชื่อมโยงเรื่อง Go eco เกษตรปลอดภัย และวัฒนธรรม เป็นต้น

๔. เนื่องจากระบบงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับส่วนมาก คือ งบประมาณด้านการบริการวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาว่าจะนำงบประมาณดังกล่าวมาพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างไร มีการกำหนดมาตรการและระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการบูรณาการดำเนินงาน เงิน คน รวมถึงการเชื่อมโยงด้านงานวิจัย วิชาการ การบริการวิชาการ นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร อย่างเป็นระบบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ